

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2024

Sách như những người bạn đồng hành, đã và đang mở ra cho chúng ta những chân trời kiến thức mới, những câu chuyện kỳ thú và những bài học sâu sắc về cuộc sống. Việc đọc sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao vốn từ, trau dồi khả năng tư duy mà còn rèn luyện tính kiên trì và nuôi dưỡng tâm hồn.

Trong thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, việc đọc sách vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Sách là một kho tàng tri thức khổng lồ, là nơi lưu giữ những tinh hoa của nhân loại. Đọc sách giúp chúng ta hiểu biết sâu hơn về lịch sử, văn hóa, xã hội và con người.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời - một trong những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quốc gia trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhân tố quyết định của sự phát triển bền vững và thành công. Đẩy mạnh vai trò của nhà trường trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến đọc đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập; đa dạng hóa các hình thức học tập trong đó đọc sách là một hoạt động học phổ biến và có hiệu quả giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, cải thiện, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp; tạo môi trường đọc thuận lợi, thân thiện, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, qua đó khuyến khích CBGVNV và HS chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT quận Long Biên ngày 24 tháng 9 năm 2024, trường Tiểu học Ái Mộ B đã tổ chức chương trình hưởng ứng "Tuần Lễ học tập suốt đời năm 2024" với chủ đề: "Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời." từ ngày 01/10 - 07/10/2024. Tại buổi lễ, cô giáo Ngô Thị Thu Ánh – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt BGH phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng công nghệ vào các hoạt động dạy và học, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội hóa học tập góp phần phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân.

Căn cứ vào chủ đề năm 2024, trường Tiểu học Ái Mộ B triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với các nội dung:

- Tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ..

- Tổ chức các hoạt động đọc sách như: Tổ chức các buổi đọc sách chung tại thư viện, tại lớp học, tham gia các cuộc thi viết cảm nhận về sách...

- Tổ chức giới thiệu sách về truyền thống hiếu học của dân tộc ta, các danh nhân văn hóa... đặc biệt là những cuốn sách về tấm gương tự học của Bác Hồ kính yêu.

- Các thầy cô giáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nền tảng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện: Truy cập vào thư viện số của nhà trường eg như của trường bạn.

- Khuyến khích các thầy cô và các em HS đọc sách hàng ngày: Dành ra một ít thời gian mỗi ngày để đọc sách, đó là món quà quý giá mà chúng ta dành cho bản thân.

Một số hình ảnh:









Người viết: Phùng Thị Hồng Nhung - TPT